



CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BIWASE)
BINH DUONG WATER – ENVIRONMENT CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY

BẢN TIN BIWASE 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Mã CK: BWE)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA BIWASE

STT	NỘI DUNG	ĐVT	9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023	SO VỚI			
				CÙNG KỲ NĂM 2022	ĐẠT %	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023	ĐẠT %
1	Tổng Công suất (hiện có)	m ³ /ngđ	822.000	760.000	108%		
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	137.093.877	135.647.031	101%	186.000.000	74%
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	5%	5%	100%	5%	100%
4	Tổng doanh thu	Tỷ-VNĐ	2.612	2.828	92%	3.970	66%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ-VNĐ	492,8	523	94%	720	68%

* 9 tháng đầu năm 2023, công ty chưa ghi nhận doanh thu 110,7 tỷ đồng từ lĩnh vực xử lý rác thải.

LỄ CÔNG BỐ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BIWASE



LÃNH ĐẠO HỘI NƯỚC AUSTRALIA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BIWASE



TUẦN LỄ NƯỚC VIỆT NAM 2023 TỔ CHỨC TẠI BÌNH DƯƠNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP



BIWASE LÀ HÌNH MẪU VỀ UY TÍN VÀ SỬ DỤNG VỐN HIỆU QUẢ



HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

• **Đánh dấu chặng đường phát triển mới lấy khoa học công nghệ và hệ sinh thái xanh, sản xuất tuần hoàn, thân thiện môi trường, vì sức khoẻ cộng đồng và phát triển bền vững làm nền tảng.** Ngày 27/9/2023 tại Khách sạn BECAMEX thành phố mới Bình Dương, Công ty CP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương đã công bố Nhận diện thương hiệu BIWASE sau hơn 45 năm xây dựng, phát triển. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT BIWASE đã có bài phát biểu tri ân sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của chính phủ, các bộ ban ngành trung ương, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các đối tác. “Từ một giọt nước nhỏ nhưng có khát vọng, BIWASE đã từng ngày kiên trì với quyết tâm cao và trách nhiệm đã hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cho cộng đồng, tạo dựng niềm tin với lãnh đạo tỉnh, các nhà đầu tư. Hôm nay BIWASE đã hoà mình vào biển lớn, lấy khoa học công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sức khoẻ cộng đồng làm nền tảng phát triển bền vững và long trọng công bố thương hiệu



Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngành TW, tỉnh Bình Dương đến dự Lễ công bố Nhận diện thương hiệu BIWASE

• **Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương BIWASE**, tri ân quý lãnh đạo các cấp, các ngành, tỉnh Bình Dương, các đối tác, khách hàng đã hỗ trợ, hợp tác và tiếp tục đồng hành cùng BIWASE”.

• **Tuần lễ nước Việt Nam 2023 thành công tốt đẹp:** Sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế do Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA) lần đầu tổ chức tại Bình Dương từ ngày 28 đến 30/9/2023 thu hút sự tham gia của 15 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế, cùng trên 100 gian hàng giới thiệu các thành tựu



Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn (đứng giữa) cùng lãnh đạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, ADB và các đại biểu trong nước, quốc tế thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ nước Việt Nam 2023

khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý môi trường. Đặc biệt là lễ công bố VWSA là thành viên chính thức Hiệp hội Nước Thế Giới (IWA - International Water Association) và ra mắt Hiệp hội nước Đông Nam Á (SEAWUN) nhằm chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm hoạt động ngành nước, ứng phó có hiệu quả trước các rủi ro kinh tế và thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Tại các phiên thảo luận các nhà khoa học, chuyên gia ngành Nước – Môi trường trong nước và quốc tế đã nêu bật những vấn đề nóng bỏng và giải pháp khắc phục khó khăn, bất cập do thiếu quy định pháp luật dẫn đến khó khăn trong đầu tư hạ tầng cấp thoát nước; nhiều đô thị hiện chưa có hệ thống cấp thoát nước gây ô nhiễm môi trường; xu hướng sản xuất Xanh, công nghệ Tuần Hoàn và phát triển bền vững cần được lựa chọn phù hợp, hiệu quả để nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế. Nhiều hợp đồng, hợp tác được ký kết, nổi bật là hợp đồng hợp tác giữa VWSA và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) về tài trợ nâng cao năng lực ngành cấp thoát nước Việt Nam đến năm 2030 không qua bảo lãnh của chính phủ. Bên ngoài hội thảo CBCNV người lao động ngành cấp thoát nước cả nước có dịp gặp gỡ, tham quan, học tập kinh

nghiệm và tranh tài tại Hội thao ngành Cấp thoát nước Việt Nam – BIWASE 2023 với các môn bóng đá, tennis, golf, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khỏe để làm việc và chiến thắng.

- Ngày 27/9 bà CORIME CHEESEMAN, Giám đốc điều hành Hội nước Australia (AWA) dẫn đầu đoàn công tác Hội và các nhà doanh nghiệp Úc đến thăm, làm việc, tìm hiểu nhu cầu hợp tác cùng phát triển ngành nghề dịch vụ cấp thoát nước. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT BIWASE đã giới thiệu khái quát về quá trình mở rộng vươn ra bên ngoài của BIWASE là nhằm hỗ trợ các địa phương làm tốt nhiệm vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhờ chủ động, tích cực hợp tác quốc tế, BIWASE nhận được nhiều sự hỗ trợ về tài chính, kinh nghiệm, công nghệ để có sự phát triển như ngày hôm nay. Do tác động của biến đổi khí hậu gây ngập lụt, hạn hán, đe dọa trực tiếp nguồn nước. Ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường cần tiếp cận các giải pháp công nghệ mới để xử lý nước, môi trường theo hướng tuần hoàn, bền vững nhưng không làm tăng giá thành vì giá cung cấp nước sạch, xử lý môi trường do nhà nước quy định.



Hai bên chụp ảnh lưu niệm sau phiên làm việc

- BIWASE là hình mẫu về uy tín và sử dụng vốn hiệu quả. ADB đã liên tục hỗ trợ tài chính cho ngành nước Việt Nam trong 20 năm qua. Biwase trở thành hình mẫu về uy tín, hiệu quả sử dụng vốn và là doanh nghiệp ngành nước môi trường đầu tiên ở Việt Nam được hỗ trợ khoản vay lớn, dài hạn để mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực cấp nước đến các vùng nông thôn xa xôi, thể chế hoá các hoạt động phù hợp với thông lệ quốc tế. Qua đây ADB muốn nhân rộng mô hình phù hợp với chiến lược thúc đẩy một Châu Á và Thái Bình Dương có khả năng chống chịu và đảm bảo an ninh nguồn nước mà chúng tôi đang triển khai đến năm 2030.



Ông Shantung Chakraborty, giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á ADB phát biểu tại lễ ký kết hợp tác giữa ADB và VWSA ngày 28/9/2023.

BIWASE là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành cấp thoát nước Việt Nam được các tổ chức tín dụng quốc tế hỗ trợ tín dụng không qua bảo lãnh của chính phủ.

- Nước uống đóng chai BIWASE phát triển 1.000 đại lý tại 9 tỉnh thành. Đến nay Chi nhánh Dịch vụ đô thị BIWASE đã phát triển được 1.000 chi nhánh, nhà phân phối tại 9 tỉnh thành khu vực miền Nam gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM, Long An, Cần Thơ... đưa sản phẩm nước uống đóng chai BIWASE, BIWASE ION GOLF có mặt phục vụ người tiêu dùng. Tháng 8 vừa qua chi nhánh đã phát triển thêm nhà phân phối BIWASE tại quận Tân Bình, TP.HCM. Sự có mặt và mở rộng thị trường ra các tỉnh thành cho thấy sản phẩm của BIWASE phù hợp với yêu cầu người tiêu dùng và “sử dụng sản phẩm của BIWASE là góp phần bảo vệ môi trường”.



Nhà phân phối nước uống đóng chai BIWASE, BIWASE – ION GOLD thứ 1000 tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

- **Ngành cấp thoát nước đang cần nhân sự trẻ:** Thu hút sự quan tâm của trên 300 học sinh, sinh viên các Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM, Đại học Thủ Dầu Một và học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương với nhiều câu hỏi đặt ra: Ngành kiến trúc, xây dựng với ngành cấp thoát nước ngành nào khó hơn; khối C, khối D, ngành sinh học có vào làm cấp thoát nước được không?

Ông Nguyễn Văn Thiên, Phó Chủ tịch VWSA, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty BIWASE đã truyền cảm hứng và hướng nghiệp trực tiếp: “Ngành nào cũng dễ nếu các em yêu thích. Không ai sinh ra mà biết đi biết chạy ngay, nên cần phải có quá trình. Ngành cấp thoát nước là tổng hợp của nhiều ngành từ kiến trúc, xây dựng, đến hoá sinh, địa chất, môi trường, điện và tự động hoá.... Đất nước đang phát triển, yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quang, cấp thoát nước đang rất cần thế hệ trẻ với kiến thức, tính năng động sáng tạo: “Chúng tôi chào đón các bạn”.



Sinh viên học sinh quan tâm tìm hiểu ngành Cấp thoát nước và hoạt động của BIWASE



Đội bóng đá BIWASE nhận huy chương và cúp vô địch

- **Người viết thuê nổi tiếng Sài Gòn về an nghỉ gần Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh.** Ông Dương Văn Ngộ - “Người viết thư tay nổi tiếng Sài Gòn” được Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hoà tạo điều kiện an nghỉ cạnh Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Chú Dương Văn Ngộ là người lao động bình thường nhưng nổi tiếng về tình yêu nghề, cần mẫn, không vụ lợi, nghèo cho sạch - rách cho thơm. Theo nguyện vọng của chú và những đóng góp thầm lặng cho xã hội, Ban lãnh đạo Hoa Viên Bình Dương tạo điều kiện để chú được yên nghỉ gần Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh trên đường Nghệ sĩ trong hoa viên để con cháu và mọi người thăm viếng.

- **BIWASE hạng Nhất bóng đá:** Tại Hội thao ngành cấp thoát nước Việt Nam chào mừng Tuần lễ nước Việt Nam - Bình Dương diễn ra trong 2 ngày 27-28/9/2023. Đội bóng đá BIWASE đã xuất sắc vượt lên 16 đội bóng của các công ty cấp thoát nước môi trường cả nước tham gia giải. Kết quả đội BIWASE hạng Nhất, hạng Nhì đội Cấp nước Hải Phòng, hạng Ba Cấp nước TP.HCM SAWACO.



Ông Dương Văn Ngộ được đón rước về Hoa viên nghĩa trang Bình Dương và an táng gần phần mộ Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10

- Quyết tâm phấn đấu phát huy hiệu quả các dự án đã đầu tư, xây dựng đưa vào sử dụng sớm nhất để góp phần hoàn thành kế hoạch năm trong điều kiện khó khăn chung.
- Phát huy trí tuệ, năng lực, sự nỗ lực CBCNV hướng về mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.
- Phấn đấu quý 4 tăng trưởng hơn 5% so với quý 3/2023.